

KỶ HỢP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 3/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên đất trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, cho rằng đây là dự án Luật phức tạp, phạm vi tác động rộng, được xã hội rất quan tâm, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo

tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bảo đảm cụ thể hóa tối đa, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 18-NQ/TW cũng như các nghị quyết, kết luận khác của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan trong lĩnh vực đất đai; bảo đảm sự phù hợp trong quy định về trường hợp thu hồi đất giữa dự thảo Luật và Hiến pháp; bảo đảm sự tương thích giữa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với các dự án luật khác đang được Quốc hội xem xét, cho ý kiến và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; tiếp tục hoàn thiện đánh giá tác động đối với các chính sách trong dự thảo Luật, tránh phân tích định tính; cụ thể hóa tối đa các nội dung trong dự thảo Luật, bảo đảm công khai, minh bạch, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai...

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc

hội Trần Thanh Mẫn cho biết, theo chương trình kỳ họp, bắt đầu từ chiều ngày 3/11 đến hết ngày 5/11 Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; cùng tham gia giải trình có các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực và các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan.

Cuối phiên chất vấn, theo thông lệ tại các kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Về cách thức tiến hành chất vấn như tại các kỳ họp trước đây, với tinh thần dành tối đa thời gian cho việc

đặt câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn, người trả lời chất vấn phải chuẩn bị một số vấn đề thuộc lĩnh vực chất vấn không quá 5 phút trước khi Quốc hội tiến hành chất vấn. Thời gian trả lời không quá 3 phút đối với một vấn đề chất vấn.

Theo đó, sau phát biểu khai mạc phiên chất vấn, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng: (1)- Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội; (2)- Quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản; (3)- Việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các

khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn. (4)- Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản. Việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chịu trách nhiệm trả lời chất vấn. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn về những vấn đề có liên quan.

VŨ SƠN TÙNG (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ gieo trồng cây vụ đông tại xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phú).

chủ lực là ngô, dưa, bí. Một số diện tích cây đã cho thu hoạch như dưa, bí tại Dân Chủ, Tân Tiến; rau màu tại Hồng An, Điện Nông.

Kiểm tra tại các xã: Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phú), Duyên Hải (Hưng Hà), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hai huyện nói chung, hai xã Quỳnh Nguyên, Duyên Hải nói riêng trong tổ chức sản xuất vụ đông

bảo đảm kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị ngành nông nghiệp phân công cán bộ tăng cường về cơ sở kiểm tra, đôn đốc tiến độ gieo trồng cây vụ đông, bảo đảm mục tiêu về diện tích, giá trị; hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phòng, trừ sâu bệnh cho cây màu vụ đông. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị, hiệu quả của sản xuất vụ đông, vận động nông dân tranh thủ thời tiết



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại huyện Quỳnh Phú.

thuận lợi mở rộng tối đa diện tích gieo trồng trong khung thời vụ khuyến cáo, trong đó chú trọng phát triển các cây trồng có lợi thế của địa phương, có giá trị kinh tế cao và đầu ra ổn định để nâng cao thu nhập. Ngành công thương, ngành nông nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho nông sản, nhất là các sản phẩm cây trồng hàng hóa giúp nông dân yên tâm sản xuất.

Cùng trong chiều ngày 3/11, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại huyện Quỳnh Phú, Xí nghiệp May Hưng Hà, Xí nghiệp Veston Hưng Hà tại huyện Hưng Hà. Sau khi nghe lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Xí nghiệp Veston Hưng Hà.

các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, linh hoạt tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn; chú trọng cải tiến công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, doanh thu năm 2022, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Trên quan điểm duy trì điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản

xuất, kinh doanh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, nắm bắt, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, tạo môi trường thông thoáng, an toàn nhất để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

ở Việt Nam sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khẳng định, Thái Bình đang là địa bàn chiến lược với nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển của các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ tính riêng năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, Thái Bình đã thu hút được 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 611 triệu USD, đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện nay Thái Bình có Khu kinh tế với tổng diện tích gần 31.000ha, quy hoạch 22 khu công nghiệp, 7 khu công nghiệp đang hoạt động; hạ tầng Khu kinh tế và các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông

kết nối hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào và có tay nghề cao. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư hấp dẫn bậc nhất khu vực phía Bắc... Với những lợi thế đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tin tưởng Thái Bình sẽ là điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư lớn của nước ngoài, trong đó có các tập đoàn, doanh nghiệp của Đài Loan. Thái Bình cam kết luôn đồng hành với các nhà đầu tư, từ lựa chọn địa điểm, lập dự án, thực hiện thủ tục đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai nhanh trên thực địa. Thái Bình hy vọng sớm được đón các tập đoàn, doanh nghiệp của TEEMA nói riêng, của Đài Loan nói chung đến thăm tỉnh và nghiên cứu đầu tư tại vùng đất hiền hòa, thẳng



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh dự hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực điện, điện tử tại Đài Loan.

hoa cảm xúc Thái Bình. Các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh,

Công ty Cổ phần Green i-Park giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái trong Khu kinh tế Thái Bình.

THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện Quỳnh Phú đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm, chất lượng, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và của Thanh tra tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong báo cáo của đoàn kiểm tra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định mọi hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua hội nghị cung cấp cho cán bộ, hội viên nông dân những kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ môi trường nông thôn trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó thay đổi tư duy từ sản xuất theo tập quán

sang sản xuất theo quy trình, sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp người nông dân có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

KIỂM TRA VIỆC ĐÁP ỨNG THUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

25.000 - 27.000 lượt bệnh nhân. Năm 2022, khi triển khai đầu thầu các gói thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, Bệnh viện cũng gặp khó khăn. Cụ thể, một số mặt hàng không trúng thầu do quy định về giá kế hoạch và giá trúng thầu không phù hợp với tình hình trượt giá hiện nay; một số loại thuốc, vật tư có số lượng mặt hàng đầu thầu ít, doanh số thấp nên nhà thầu không tham gia. Bên cạnh đó, thủ tục mua sắm hàng không trúng thầu rất phức tạp, quy trình dài nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các buồng bệnh, nghe báo cáo của Bệnh viện và ý kiến từ bệnh nhân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao

công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế đồng thời yêu cầu ngành y tế và các bệnh viện tiếp tục rà soát, tổng hợp toàn bộ thuốc, hóa chất, vật tư y tế còn thiếu, trong phạm vi có thể tháo gỡ liên quan đến các ngành thi chủ động phối hợp giải quyết, không để thiếu thuốc, vật tư thiết yếu điều trị cho người bệnh. Các bệnh viện phải đặt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân lên hàng đầu, từ đó phối hợp với các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế các năm tiếp theo sao cho sát với thực tế, không để xảy ra thiếu thuốc, ảnh hưởng đến quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người dân.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

trong ngày hội thể thao Tân Đệ năm 2022 gần 1 tỷ đồng. Mục tiêu của Công ty Tân Đệ tổ chức ngày hội thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp người lao động rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe cả thể chất và tinh thần, gắn kết tình cảm cũng như xây dựng tinh thần chia sẻ, đoàn kết người lao động tạo ra sức mạnh tập thể cùng nhau hoàn thành những lợi ích nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ.

đội, vận động viên đạt thành tích cao các môn thi đấu cầu lông, bóng bàn. Trao thưởng và danh hiệu vua phá lưới cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, huy chương đồng cho đội bóng đạt giải ba, huy chương bạc cho đội bóng đạt giải nhì, huy chương vàng và cúp cho đội vô địch ở 2 nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ. Tổng kinh phí tổ chức giải và tiền thưởng cho các đội, vận động viên đạt thành tích cao

KHẮC DUÂN

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 3/11. Thế giới: Hơn 636,5 triệu người đã mắc Covid-19. Việt Nam: Ghi nhận hơn 800 ca mắc Covid-19 mới. Thái Bình: Các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân mắc Covid-19 mới.